



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน เดลินิวส์ ไทยรัฐ ข่าวสด แนวหน้า</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงกรณีที่หลายหน่วยงานอยู่ระหว่างกำลังปลูกกัญชาเพื่อสกัดสารสำคัญ ส่วนกัญชาของกลางจาก ป.ป.ส. ที่เตรียมนำมาใช้ทดแทนระหว่างนี้ก็ยังมีปริมาณน้อย อาจไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำมันกัญชารักษาโรคในระยะสั้น ว่า เรื่องนี้เป็นผลที่เกิดจากการไม่ได้เตรียมการล่วงหน้า หลังออก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ดังนั้น การจัดหาน้ำมันกัญชามาใช้ในช่วงนี้ต้องมอง 2 อย่าง อย่างแรกคือ แหล่งที่มาของน้ำมันกัญชาสะอาดปลอดภัยหรือไม่ อย่างที่ 2 คือเรื่องการใช้เหมาะสมกับแต่ละคนหรือไม่ มีข้อห้ามใช้หรือไม่</p> <p>การทาน้ำมันกัญชามาใช้ในช่วงระยะสั้นนี้ ส่วนตัวคิดว่าไม่ควรมีการนำเข้ามาเด็ดขาด โดยเฉพาะการนำเข้าจากบริษัทที่จ้องสูบสิทธิบัตรกัญชาในประเทศไทย เพราะขณะนี้ มีกรมการแพทย์ ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งประเทศไทย จัดหาน้ำมันกัญชาที่มีประสิทธิภาพอยู่ นอกจากนี้ยังมองว่า ปัจจุบันมีการปลูกกัญชาในหลายพื้นที่ในประเทศไทยอยู่แล้ว ซึ่งกัญชงเองก็เป็นพืชที่ให้สารซีบีดี ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อการรักษาโรค คุณภาพไม่ได้แตกต่างจากซีบีดีที่ได้จากกัญชาเลย ดังนั้น ควรปลดล็อกทางกฎหมายให้นำกัญชามาสกัดเอาสารซีบีดีใช้ก่อนได้</p> <p>ผศ.นพ.บริบูรณ์ เชนธนาภิจ แพทย์ประจำห้องฉุกเฉิน รพ.มหาสารนครเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการสอบถามผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากการใช้กัญชา ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ค. ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบ 20 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 12 ราย และผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 8 ราย โดยทั้ง 8 ราย ไม่ทราบละเอียดว่าใช้น้ำมันกัญชาที่ใช้ไปนั้น มีองค์ประกอบอะไรบ้าง มีปริมาณมากน้อยเพียงใด ไม่ทราบขนาดที่ควรใช้ ดังนั้น การไม่ทราบองค์ประกอบของน้ำมันที่ใช้ ไม่ทราบปริมาณที่แนะนำให้ใช้ รวมถึงต้องเว้นช่วงนานเท่าใดจึงจะหยุดเพิ่มได้ ถือเป็นปัญหาหลักในเรื่องการใช้กัญชาขณะนี้ ส่วนอีก 2 ราย มีประวัติใช้กัญชามาแต่ไม่ได้มีอาการข้างเคียงแต่อย่างใด</p> <p>บางวันพบมีผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากการใช้กัญชารับบริการถึง 3-4 ราย ในกลุ่มที่มีอาการรุนแรง เช่น ซึมลง สับสนพฤติกรรมเปลี่ยนหรือมีอาการชักเกร็ง จำเป็นต้องตรวจเพิ่มเติม เพื่อวินิจฉัยแยกสาเหตุอื่นที่รุนแรงกว่าด้วย เช่น อาจเกิดจากเลือดออกในสมองหรือเป็นความผิดปกติทางสมองอื่นๆ ซึ่งต้องส่งตรวจเพิ่มเติมด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นด้วย หากผู้ป่วยไม่ได้ใช้กัญชาเกินจำเป็นก็ไม่แน่ว่าจะมีผลรุนแรง หรือต้องมาโรงพยาบาล ส่วนรายที่อาการไม่รุนแรง เช่น อาการใจสั่น เวียนหัว เจ็บหน้าอก อาจได้รับการตรวจเพิ่มเติมตามความเหมาะสม แต่ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากเท่าการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง</p>
<p>ไทยรัฐ ข่าวสด ประชาชาติธุรกิจ กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>แนวคิด รพ.ธงฟ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงความคืบหน้าการนำยารักษาโรค เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าที่ต้องควบคุมราคาค่าบริการว่า กรมการค้าภายในได้ขอให้ รพ. ส่ง "โครงสร้าง" รายการค้าขายทั้งราคาซื้อและราคาขายมาให้พิจารณา โดย รพ.เอกชนทั้ง 353 แห่ง ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มี 30% ของโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลคิดราคาต่ำกว่าที่เฉลี่ยทั่วไป อีก 40% คิดราคาในระดับกลางๆ ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่ให้ความเป็นธรรมกับผู้ป่วยในระดับหนึ่ง ที่เหลืออีกประมาณ 30% หรือประมาณ 70 แห่ง ที่ต้องเชิญมาหารือคือกลุ่มที่ตั้งราคาไว้สูงกว่าราคาเฉลี่ยค่อนข้างมากเฉลี่ยสูงถึง 300% บางรายสูงถึง 8,000% และที่น่าตกใจคือบางรายสูงถึง 16,000 ดังนั้น กรมการค้าภายในจึงได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง รพ.รายดังกล่าว ให้เข้ามาชี้แจงเพื่อให้ปฏิบัติตามประกาศของ กกร. ล่าสุด รพ. 52 แห่ง ได้เริ่มส่งข้อมูลค้าขายเข้ามาแล้ว แต่ยังคงคลาดเคลื่อน จึงได้ขอให้ส่งกลับมาใหม่ภายในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ซึ่งจะครบกำหนดสิ้นสุดแจ้งราคาขายตามกฎหมาย หลังจากนั้นประชาชนจะสามารถตรวจสอบโครงสร้างราคาทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์กรมการค้าภายใน</p> <p>ส่วนโครงการ "โรงพยาบาลธงฟ้า" ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เตรียมเชิญชวน รพ.เอกชนที่คิดค้าขายและคำรักษาพยาบาลไม่แพงจนเกินไปให้มาเข้าร่วมโครงการนั้น เนื่องจากโรงพยาบาลทั้ง 353 แห่ง ยังไม่มีความพร้อม ขณะเดียวกันโรงพยาบาลธงฟ้าไม่มีลักษณะเหมือนโครงการสินค้าธงฟ้า เพราะมีเรื่องของบริการ คุณภาพ จริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ใช่เพียงโครงสร้างราคาอย่างเดียว ดังนั้น กรมจึงขอเวลาในการพิจารณาไตร่ตรองเพื่อความรอบคอบ อีก</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการสุดสัปดาห์ 360 องศา</p>	<p>ครึ่ง</p> <p>-เสนอข่าว ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวถึงแนวความคิดการจัดทำ รพ.งฟ่า ว่า ตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล กำหนดเอาไว้ว่า สถานพยาบาลทุกประเภทจะต้องมีมาตรฐาน ทั้งเรื่องเครื่องมือแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ บุคลากรทางการแพทย์ โครงสร้างทางวิศวกรรม ที่นั่ง โถงทางเดินล้วนต้องมีมาตรฐานตามที่กำหนด การจะทำเป็น รพ.งฟ่าก็ทำได้ แต่ไม่สามารถไปลดมาตรฐานได้กฎหมายกำหนดไว้เช่นนี้ การที่จะบอกว่า รพ.งฟ่า ราคาไม่แพง แล้วมาตรฐานจะเป็นไปตามราคานั้นไม่ได้ การแพทย์ต้องมีมาตรฐาน จะอ้างว่าลดลงตามราคาที่จ่ายไปไม่ได้ ถ้าไปลดเกรด ลดมาตรฐานลงจะถือว่าเป็นสถานพยาบาลที่ไม่ได้มาตรฐาน เจ้าของสถานพยาบาลจะมีความผิด ตามมาตรา 34 พ.ร.บ.สถานพยาบาล ส่วนการจะตั้งชื่อว่าอะไรก็เป็นอำนาจของสถานพยาบาล แต่ต้องตรวจสอบได้ และจะดูเรื่องการโฆษณาด้วย ถ้าเอาคำว่า "งฟ่า" ไปอ้าง แต่ไม่มีมาตรฐานก็จะผิดฐานโฆษณาโอ้อวดด้วย.</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เปิดประชุม “Genomic Thailand Inception Workshop” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. สอวช. TCELS สวรส. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อหารือแนวทางดำเนินงานแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย พ.ศ.2563 - 2567 ตั้งเป้าหมายให้ไทยเป็นผู้นำการแพทย์จีโนมิกส์ของอาเซียนภายใน 5 ปี โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์จีโนมิกส์ที่ ม.บูรพา ได้วางแนวทางดำเนินงาน ได้แก่ การวิจัยและประยุกต์ใช้ การบริการ การวิเคราะห์และจัดการข้อมูล และการผลิตและพัฒนาบุคลากรภายใต้ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0 ขับเคลื่อนการพัฒนาการแพทย์แม่นยำ ให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการด้านการแพทย์จีโนมิกส์ที่มีความแม่นยำและจำเพาะต่อบุคคลอย่างมีคุณภาพมากขึ้น</p>
<p>สำนักข่าวไทย ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ mcot.net เว็บไซต์ Thaich8</p>	<p>มาตรการความปลอดภัยใน รพ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เผย มาตรการความปลอดภัยห้องฉุกเฉิน เพื่อป้องกันการก่อเหตุ ความรุนแรงต่อร่างกาย จิตใจ ทรมานจิตใจในสถานพยาบาล ซึ่งสถานพยาบาลมีสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ก่อเหตุทันที โดยมีข้อกำหนด ม.360 ม.364 และม.365 โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ สธ. ได้ให้ รพ.ทุกแห่ง เป็นห้องฉุกเฉินคุณภาพ มีการสื่อสารข้อมูลกับญาติผู้ป่วย ดัดป้ายแสดงคิวการรับบริการหน้าห้อง และเพิ่มมาตรการความปลอดภัยห้องฉุกเฉินและ จนท. ในการปฏิบัติงาน จัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำห้องฉุกเฉินตลอด 24 ชม. ตรวจสอบกล้องวงจรปิดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และติดตั้งเพิ่มในจุดเสี่ยง จัดระบบคัดกรองผู้ป่วยสำหรับผู้ป่วยห้องฉุกเฉินทุกรายเพื่อการให้บริการที่เหมาะสม กรังสัญญาเตือนภัย หรืออุปกรณ์ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน มีระบบการเข้า-ออกห้องฉุกเฉินที่ปลอดภัยอย่างน้อย 2 ทางและคัดกรองเฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น มีช่องทางการสื่อสาร รายงานเหตุด่วนแก่ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร มูลนิธิต่าง ๆ ในพื้นที่</p> <p>-เสนอข่าว ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ที่คนใช้ชาย เดินเข้าไปในห้องฉุกเฉิน รพ.ปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อสอบถามพยาบาลว่า ต้องรอคิวล้างแผลนานไหม แต่เมื่อพยาบาลแนะนำให้ไปทำบัตร และรอคิวตามขั้นตอน ชายคนดังกล่าวกลับไม่พอใจ ปรี๊ดเข้ามาตำท้อพยาบาลสาวด้วยถ้อยคำหยาบคาย และยังชกทำร้าย จนเจ้าหน้าที่และคนไข้ ต้องเข้ามาช่วยกันระงับเหตุกันขุลมุน ล่าสุดครอบครัวพาดพิงผู้ก่อเหตุก็คือ นายศุภกร คุ้มรักษ์ อายุ 21 ปี เข้ามอบตัวกับ ตำรวจ สภ.ปลวกแดง โดยตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่ และนำตัวส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดระยองทันที</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>โรคช็อกโกแลตซีสต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ช็อกโกแลตซีสต์ ทางกรแพทย์เรียกว่า เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญเติบโตผิดที่ มักพบมากในผู้หญิงที่มีอายุ 30-40 ปีขึ้นไป กลุ่มเสี่ยง คือ ผู้ที่มีประจำเดือนมากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน หรือมานานกว่า 7 วัน หรือผู้ที่ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคนี้อัน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากประจำเดือนส่วนหนึ่งไหลย้อนไปทางปีกมดลูก แล้วเข้าไปฝังตัวที่อื่น ๆ โดยนำเซลล์ของเยื่อบุโพรงมดลูกเข้าไปด้วย เมื่อเซลล์นี้ไปฝังตัวอยู่ที่อวัยวะไหนก็จะเกิดถุงน้ำขึ้นที่อวัยวะนั้น จุดที่มักเกิด ช็อกโกแลตซีสต์บ่อยๆได้ในรังไข่ แต่ถ้าเยื่อบุโพรงมดลูกแทรกเข้าไปในกล้ามเนื้อมดลูกจะกลายเป็นพังผืดหรือก้อนในกล้ามเนื้อมดลูก จะทำให้มีอาการปวดท้องมาก หรือ ปวดท้องน้อยเรื้อรัง เมื่อมีประจำเดือน และปวดมากขึ้นทุกเดือน รวมทั้งมีอาการเจ็บปวดเมื่อมีเพศสัมพันธ์ การรักษาทำได้โดย การใช้ยา และการผ่าตัด หากพบว่ามีอาการบ่งชี้เสี่ยงต่อการเป็นช็อกโกแลตซีสต์ ควรรีบมาพบสูตินรีแพทย์</p>
<p>มติชน</p>	<p>โรคไข้วัดข่อยลุกลาย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวพบเด็กนักเรียน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>และครูชาวสิงคโปร์ติดเชื้อชินคุนยา 14 ราย หลังจากเดินทางไปเรียนรู้การบริการสังคมที่ จ.ราชบุรี โดยมีอาการไข้ ปวดศีรษะ ปวดตามตัว อาเจียน ซึ่งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการพบว่าติดเชื้อโรคไข้วอดซึ้งลงลายว่า กรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้ สคร.5 จ.ราชบุรี สำนักป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสำนักระบาดวิทยา ส่งทีมสอบสวนควบคุมโรค ร่วมกับ สสจ.ราชบุรี และหน่วยงานใน ลำสุตได้รับรายงาน ว่า นักเรียนและครูชาวสิงคโปร์ที่ติดเชื้อหายเป็นปกติ และได้เดินทางกลับประเทศแล้ว ทั้งนี้ จะประสานไปยังจุดประสานงานกฏอนามัยระหว่างประเทศ (IHRNFP) ประเทศสิงคโปร์ เพื่อติดตามอาการต่อไป</p> <p>โรคไข้วอดซึ้งลงลายหรือโรคชินคุนยา มีทั้งยุงลายสวนและยุงลายบ้านเป็นพาหะนำโรค พบได้ในทุกกลุ่มอายุ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้สูงฉับพลัน ตาแดง มีผื่นแดงขึ้นตามร่างกาย และอาจมีอาการคันร่วมด้วย ในเด็กอาการไม่รุนแรงเท่าผู้ใหญ่ โดยอาการเด่นชัดในผู้ใหญ่คือปวดข้อ อาการจะรุนแรงมากจนบางครั้งขยับข้อไม่ได้ และหายภายใน 1-2 สัปดาห์ ไม่พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงถึงขั้นช็อก โรคนี้ต้องรักษาตามอาการ ทุกฝ่ายต้องช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ทั้งนี้ การกำจัดยุงลาย ต้องเริ่มกำจัดตั้งแต่ตอนเป็นลูกน้ำเพราะอยู่ในภาชนะที่เราสามารถจัดการได้ ส่วนยุงบินนั้น ประชาชนอาจซื้อสเปรย์กระพองน้ำฉีดพ่นเองภายในบ้านเพื่อกำจัดยุงลายตัวที่มีเชื้อ ส่วนรอบนอกสาธารณะ เทศบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาดูแลร่วมกัน</p>
ข่าวสด	<p>ประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สวช. กล่าวว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จฯมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พร้อมพระราชทานรางวัลให้กับ “ผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีน” และรางวัลการประกวดคลิปวิดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ “ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง” ในวันที่ 20 ส.ค. ที่โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ การประชุมจัดภายใต้แนวคิด วัคซีนไทยสู่สากลกับการสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพที่ยั่งยืน ประเด็นการบรรยายที่น่าสนใจ ได้แก่ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนกับการพัฒนางานวัคซีนในประเทศไทย, ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีกับความท้าทายในการวิจัยพัฒนาวัคซีนใหม่, สถานการณ์การผลิต และการใช้วัคซีนสัตว์ในประเทศไทย, การบริหารจัดการวัคซีนคนและวัคซีนสัตว์ในภาวะวิกฤต, พัฒนาการ ความก้าวหน้าและความท้าทาย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคไทยในศตวรรษที่ 21 สถาบันจึงขอเชิญชวนแพทย์ สัตวแพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประชุมได้จนถึงวันที่ 16 ส.ค.นี้</p>
สยามธุรกิจ	<p>เผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ออย. ร่วมกับ สตช. และบก.ปคบ. เผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลางที่มีไซยาเสฟติดให้โทษ หลังจับมือกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้นำเข้า โดยนำผลิตภัณฑ์สุขภาพของกลางที่คดีสิ้นสุดมาทำลาย น้ำหนักกว่า 120 ตัน รวมกว่า 500 คดี ผู้ต้องหามากกว่า 600 คน มูลค่าของกลางกว่า 300 ล้านบาท เพื่อขจัดผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายให้สิ้นซาก และไม่หวนกลับมาสร้างปัญหาให้กับสังคมได้อีก ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริโภคช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสเมื่อพบผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายมายัง สายด่วน ออย. 1556, ผ่าน Oryor Smart Application, ร้องเรียนด้วยตนเองที่ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ออย. หรือที่ สสจ. และสายด่วน บก.ปคบ.1135 เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป</p>
เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ	<p>ไข่มุกเสี่ยงก่อสารตกค้างในกระเพาะ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.วิไลลักษณ์ ศรีสุระ รอง ผอ.ฝ่ายบริหาร สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กล่าวว่า ไข่มุกในขนมไข่มุกแต่ละที่จะมีส่วนผสมในการทำไม่เหมือนกัน แต่ที่เป็นขบวนการนั้นคาดว่า อาจเกิดจากการผสมแป้งเพิ่มเข้าอีก เช่น แป้งมัน เพื่อให้ตัวสาหร่ายหรือไข่มุกเต่ง เคี้ยวกรุบๆ เพราะฉะนั้น ถ้าคนที่ทานแล้วไม่เคี้ยวให้ละเอียดมีโอกาสที่จะตกค้างได้ แต่ที่ตกค้างจำนวนมากอย่างในข่าวน่าจะเพราะมีการรับประทานที่เยอะมาก จนเกิดการย่อยได้ไม่หมด ส่วนไข่มุกของประเทศไทยส่วนใหญ่ทำจากแป้งมันสำปะหลังผสมกับแป้งสาลีเล็กน้อย ซึ่งคนมักจะต้มแล้วกลืนไข่มุกลงไปเลยโดยไม่ได้เคี้ยว อาจทำให้เกิดการติดคอได้ และจะทำให้ไข่มุกลงไปกองและเกิดการตกค้างอยู่ในกระเพาะอาหารและลำไส้ได้</p>
แนวหน้า คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค	<p>โรคไข้วอดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง รองนพ.สสจ.อำนาจเจริญ กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้วอดออกในพื้นที่ จ.อำนาจเจริญ มีผู้ป่วย 116 ราย ยังไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยทุกอำเภอ อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกคือ อ.ขานุมาน อ.ปทุมราชวงศา และ อ.เมืองอำนาจเจริญ แนะนำประชาชนหากมีไข้สูงไม่ควรซื้อยามากินเอง ให้รีบไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โรงพยาบาลใกล้บ้าน และเพื่อลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ต้องใช้มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
มติชน ไทยรัฐ	<p>โรคมือ เท้า ปาก</p> <p>-เสนอข่าว นายทวีศักดิ์ บุญกุศล ผอ.รพสต.ดอนตูม อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น กล่าวว่า พบเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดหว้า ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก จำนวนมาก ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง จึงมีคำสั่งปิดการเรียนการสอนทั้งหมด และได้เรียกประชุมตัวแทน อสม. รวมถึงผู้ปกครองเด็ก เพื่อให้ความรู้และช่วยกันทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ</p>
มติชน	<p>โรคเพศสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว นายปีเตอร์ ซาลามา ผอ.บริหารด้านการดูแลสุขภาพถ้วนหน้าขององค์การอนามัยโลก เตือนการไร้ซึ่งความคืบหน้าในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในทั่วโลก ที่เป็นผลให้ผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่สามารถรักษาได้ (เอสทีดี) หรือการติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ (เอสทีไอ) รายใหม่เกิดขึ้นในแต่ละวันมากถึงกว่า 1 ล้านราย พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลให้หลักประกันว่าประชาชน ทุกคนได้เข้าถึงการบริการเพื่อการป้องกันและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p> <p>นางเตียโตรรา วี ผู้เชี่ยวชาญด้านการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ แถลงว่า เป็นเรื่องน่าห่วงที่ผู้คนใช้ถุงยางอนามัยกันน้อยลง เนื่องจากเกรงกลัวต่อการติดเชื้อเอชไอวีกันน้อยลง เพราะเห็นว่าขณะนี้มียุทธวิธีรักษาและยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น นอกจากนี้ คนส่วนใหญ่ยังมีความชะล่าใจเกี่ยวกับป้องกันโรค</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch